
sþ. 137. Fyrirspurnir. [115. mál]
I. Til iðnaðarráðherra varðandi neglda hj ólbarða.

Frá Stefáni Jónssyni.

Hvað hefur verið gert af hálfu iðnaðarráðuneytisins til þess að styrkja upp-
finningamanninn Einar Einarsson til þess að ljúka tilraunum sínum með hjól-
barða með hreyfanlegum nöglum svo að hægt sé að hefja framleiðslu á þeim til
innanlandsnota Og útflutnings?

II. Til samgönguráðherra um jöfnun simgjalda.

Frá Oddi Ólafssyni.

1. Má bráðlega vænta framkvæmda á eftirfarandi málslið í 11. gr. laga um póst-
og símamál: Stefnt verði að því við gjaldskrárgerð að sömu gjöld gildi innan
hvers númerasvæðis ?

2. Hyggst ráðherra nota fljótlega svo hljóðandi heimild í sömu grein: Ráðherra
er heimilt að ákveða að sama gjald skuli krafið fyrir símtal við helstu stjórn-
sýslustofnanir ríkisins í Reykjavík, hvaðan sem talað er af landinu?


